

Hướng tới tương lai – thiết bị công nghệ mở ra cơ hội mới cho người tham gia LAC của SSI

Một thiết bị liên lạc nhìn bằng mắt công nghệ cao đang tạo nên sự khác biệt cho Taylor Williams người tham gia Điều phối Khu vực Địa phương (LAC) của SSI.

Với sự hỗ trợ của Điều phối viên LAC, một thiết bị nhìn bằng mắt đã được Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc [NDIS] cung cấp cho Taylor, 19 tuổi, bị bại não, rối loạn co giật và không thể nói được.

Chương trình LAC của SSI giúp người tham gia điều hướng NDIS, với các điều phối viên làm việc với người tham gia để tạo, thực hiện và xem xét lại các kế hoạch NDIS của họ cũng như tiếp cận các thiết bị và dịch vụ cần thiết.

Nhờ thiết bị nhìn bằng mắt, một thiếu nữ ở Southern Highlands có thể điều khiển máy tính bằng cách nhìn vào các từ hoặc hiệu lệnh trên màn hình và giờ đây cô có thể giao tiếp với mọi người và kiểm soát các lựa chọn của mình.

Taylor sử dụng thiết bị nhìn bằng mắt của mình để chọn thức ăn, quần áo và cũng có thể truyền đạt ý muốn của mình cho các hoạt động giải trí, chẳng hạn như ôm ấp con chó của mình hoặc xem phim. Thiết bị này cũng là tiếng nói của cô cho Google Home, có nghĩa là cô có nhiều quyền tự do và độc lập hơn. Taylor cũng đang tận dụng tối đa các kỹ năng mới của mình trong việc làm nển mà cô làm cùng với nhân viên hỗ trợ của mình và sau đó bán các sản phẩm tại một cửa hàng địa phương.

Với gói tài trợ NDIS của mình, Taylor tham gia một chương trình sinh hoạt ban ngày ba ngày một tuần, được sự chăm sóc 1-1 tại nhà hai ngày một tuần và thường xuyên tham dự các bữa ăn tối vào tối thứ Sáu và các buổi đi chơi vào thứ Bảy với Nhóm Hỗ trợ Đồng cảnh của cô.

Mẹ của cô là bà Lois Williams nói rằng, trước khi nhận được thiết bị nhìn bằng mắt này, Taylor đã nản lòng vì không truyền đạt được thông điệp của mình và sẽ thể hiện điều này bằng cách la hét và phun nước miếng.

Lois nói: “Khi con cố gắng giao tiếp thì chỉ những người trong chúng tôi hiểu rõ con mới có thể giải mã được ý muốn của con”.

Lois nói: “Bây giờ con về nhà vui vẻ sau khi tham gia chương trình sinh hoạt ban ngày và mỗi sáng con cũng rất vui khi đi sinh hoạt”.

‘Tôi thấy rõ sự thay đổi tuyệt vời đối với sự tự tin và lòng tự trọng của con.’

Khả năng tiếp cận loại thiết bị hỗ trợ này, với sự hỗ trợ của chương trình LAC, đã mở ra một thế giới có sự lựa chọn và quyền kiểm soát cho Taylor, điều này đang giúp xây dựng sự tự tin và độc lập của cô ấy.

Dịch vụ Định cư Quốc tế (SSI) cung cấp các dịch vụ với sự hợp tác của Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc tại một số khu vực chính quyền địa phương quanh thành phố Sydney và ngoại thành Sydney, bao gồm cả khu vực Wingecarribee.



Delivering the NDIS in
your community

Các dịch vụ này cung cấp phương pháp phục vụ lấy con người làm trung tâm để hỗ trợ người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc họ theo đuổi mục tiêu, tham gia lựa chọn và kiểm soát cũng như kết nối với cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [trang mạng LAC](#) hoặc gọi số 1800 960 975 để nói chuyện với Đội làm thủ tục Đăng ký của SSI LAC.